



เปิดเล่นน้ำ 1 บ่อ นำตาข่ายมาล้อมกันสัตว์  
เข้าไปทำร้าย ทำรังสำหรับให้เปิดวางไข่ และให้  
อาหารวันละครึ่ง

สำหรับผลผลิตกาแฟซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเกรียงไกร เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม จะนำผลที่ได้มาสีเปลือกออก ทิ้งแฉะ 15 - 20 วัน จากนั้นนำ



เศรษฐกิจและผลไม้ ได้แก่ กาแฟ ลองกอง มังคุด เงาะ ทุเรียน และจำปาดะ เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นอาหารและจำหน่าย ได้แก่ การเลี้ยงหมูแบบหมูหลุม 26 ตัว เบ็ดเทศ 300 ตัว ปลาตูก 3 บ่อ ทั้งนี้ การแบ่งพื้นที่เพื่อทำหลายๆ กิจกรรม จะทำให้สามารถลดต้นทุนได้

# สอนผสมผสานกลางสายฝน บ่อหนุ่ยแม่ห่านไข่บนเคอเนกเขยั่น

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะสายฝนที่พรมขึ้นเย็นฉ่ำแทบตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรในจ.ระนอง ทั้งที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยหลัก ต่างได้รับผลพลอยได้ดังกล่าวนี้ไปตามๆ กัน และหากเกษตรกรมีการบริหารจัดการที่ดีก็ยังมีโอกาสประสบความสำเร็จและมีรายได้



ไปร่วมกับเกษตรกรรายอื่นในพื้นที่เพื่อเปิดให้พ่อค้าที่มารับซื้อทำการประมูล ทำให้ขายได้ราคาที่เป็นธรรมตามคุณภาพของผลผลิต ด้านวิธีการดูแลรักษาต้นกาแฟ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะตัดแต่งกิ่งหรือที่พูดภาษาชาวบ้านว่า “แต่งสาว่า” เพื่อให้ต้นกาแฟแตกกิ่งใหม่ และมีลูกตกในปีต่อไป มีการกำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยคอก และปล่อยให้ได้รับน้ำฝนตามธรรมชาติ

จำนวนมาก โดยเฉพาะค่าปุ๋ย อย่างเช่น การเลี้ยงหมูหลุม นอกจากจะทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อื่นแล้ว ในแต่ละรอบของการเลี้ยงซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน จะได้ปุ๋ยคอกที่ได้จากการนำกากมะพร้าวและเศษไม้ผสมกับมูลหมู ประมาณ 250 กระสอบ ซึ่งเพียงพอต่อการใส่ต้นไม้ได้ทั้งสิ้น โดยปุ๋ยคอกที่ได้มีประโยชน์กับพืชทุกชนิดเป็นอย่างมาก ทำให้ต้นไม้มีความสมบูรณ์ ออกผลดก และไม่ทำให้เกิดสารเคมีตกค้างในดิน



ที่มันคงจากการประกอบอาชีพอย่างเช่น **เกรียงไกร สมพทา** เกษตรกรลูกค้ำธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขากระบี่ จ.ระนอง ที่นอกจากจะอาศัยความโชคดีที่เทพแห่งสายฝนประทานให้แล้วยังมีการบริหารจัดการพื้นที่ที่ดี มีกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ผ่นวกกับความเอาใจใส่กับทุกกิจกรรมที่ทำ จนใครๆ ที่พบเห็นแล้วก็ต้องชื่นชม เพราะสามารถประเมินด้วยสายตาว่าจะมีรายได้ดี สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างพอเพียง



ด้านผลไม้นชนิดอื่นๆ จะปล่อยให้ผลิดอกออกผลตามธรรมชาติ ซึ่งแต่ละปีก็สร้างรายได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน ลงแรง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นแม้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ โดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนที่มีหลังฝนให้ความชุ่มชื้นกับพื้นดินเป็นระยะเวลายาวนานเกินครึ่งค่อนปี แต่หัวใจสำคัญของการทำการเกษตรคือการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง จึงจะเห็นผลอย่างแท้จริง

ส่วนการเลี้ยงเบ็ดเริ่มต้นจากซื้อลูกเบ็ดมาเลี้ยงจำนวน 8-10 ตัว จากนั้นเบ็ดก็จะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ ทำให้มีเบ็ดหลายรุ่นสามารถจับขายทั้งลูกเบ็ดและเบ็ดรุ่นได้ตลอดทั้งปี ไม่มีต้นทุนในการซื้อลูกเบ็ด สำหรับอาหารเบ็ดก็จะได้จากอาหารที่เหลือจากคอกหมู วิธีการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยาก แค่อุดบ่อน้ำสำหรับให้

**สนใจดูงานการสร้างกิจกรรมหลากหลาย ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้แบบ เกรียงไกร สมพทา ติดต่อได้ที่ 4/5 ม.4 ต.ลำเสียง อ.กระบี่ จ.ระนอง โทรศัพท์ 08-5477-6818**